

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TĂNG CƯỜNG GIAO LƯU VÀ CHIA SẺ KINH NGHIỆM TRONG ĐÀO TẠO, QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC VỚI TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ CHIBA – NHẬT BẢN

Nhằm tăng cường trao đổi hợp tác trong kinh nghiệm quản lý và đào tạo, ngày 28/7/2023, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) đã có buổi gặp gỡ, làm việc với Trường Đại học Công nghệ Chiba, Nhật Bản (gọi tắt là ĐH Chiba). Tham dự buổi làm việc, về phía Trường ĐH Công nghệ –

ĐHQGHN có TS. Nguyễn Thu Hương – Phó Hiệu trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường. ĐHCN khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa Trường ĐH Công nghệ và ĐH Chiba, hai bên đã gắn kết bởi nhiều hoạt động hợp tác. Cụ thể, ĐH Chiba đã hỗ trợ Trường ĐH Công nghệ xây dựng chương trình trao

đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng viên và sinh viên, đặc biệt là hoạt động đào tạo ngành Kỹ thuật robot. Hằng năm, hai bên đều cử những phái đoàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác, gần đây nhất, ông Setokuma Osamu – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã đến dự Lễ bế giảng khóa sinh viên đầu tiên của ngành Kỹ thuật robot. Qua buổi trao đổi này, TS. Nguyễn Thu Hương mong muốn những chia sẻ của ĐH Chiba về đào tạo, quản trị đại học, công tác sinh viên sẽ là kinh nghiệm quý báu trong quá trình vận hành và phát triển Nhà trường. Trong quá trình trao đổi giữa lãnh đạo và giảng viên hai trường, các câu hỏi thảo luận tập trung vào công tác đào tạo,

tuyển sinh; công tác quản lý, hỗ trợ sinh viên; công tác quản trị thông tin, hệ thống. Đặc biệt những chia sẻ của ĐH Chiba liên quan đến công tác tuyển sinh, phương pháp hỗ trợ sinh viên giúp tăng tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn mang lại những kinh nghiệm quý báu đối với Trường ĐH Công nghệ. Buổi trao đổi kinh nghiệm giữa ĐH Chiba, Nhật Bản và Trường ĐH Công nghệ đã gắn kết hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Trong thời gian tới, hai trường sẽ tiếp tục kết nối chặt chẽ, mở ra nhiều cơ hội hợp tác cùng phát triển về đào tạo và quản trị đại học, cũng như các chương trình trao đổi, giao lưu sinh viên, giảng viên, nhằm mang lại những giá trị thiết thực nhất cho người học và người dạy.

